

Số: 2121/BTTTT-CAH-TM

Ninh Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN
Chủ động phòng, ngừa tội phạm trộm cắp tài sản,
cướp giật tài sản dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động của một số loại tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Các đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật, đột nhập trộm cắp tài sản. Do vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và nhận biết các loại tội phạm là cần thiết. Công an huyện thông báo một số thủ đoạn phổ biến đối tượng như sau:

Thủ đoạn các đối tượng trộm cắp thường dùng là mở hoặc cạy, phá khóa; dùng kim cộng lực cắt khóa, dao, búa, tuốc - nơ - vít để tháo bản lề, bẻ khay khóa; treo tường, chui qua cửa sổ, ô thông gió, treo lên tầng 2 qua ống thoát nước, cây xanh, cột điện để đột nhập. Đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có thể dùng bao tay, bịt kín mặt hoặc phá hỏng thiết bị camera, chuông báo động để đột nhập. Tội phạm trộm cắp xe máy, xe máy điện, xe đạp điện... thường lợi dụng khi chủ phương tiện để xe ở góc khuất, không có người trông coi, xe không khóa cổ, xe để trong sân nhà nhưng không khóa cổng; sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ như van phá khóa, chìa khóa vạn năng để bẻ khóa cổ, khóa càng, khóa điện của xe để lấy trộm; cạy phá cốp xe để trộm tài sản. Đối tượng trộm cắp gia súc (trâu, bò...) thường lợi dụng khi gia súc thả rông qua đêm không có chuồng trại hoặc chuồng trại xa nhà ở, không có người trông coi.

Thủ đoạn của các đối tượng cướp giật tài sản: Các đối tượng thường sử dụng xe mô tô dạo quanh các tuyến đường vào đêm khuya, khu vực ít người qua lại để thăm dò, nắm tình hình và lợi dụng sơ hở của người sử dụng điện thoại trên đường phố hoặc sử dụng tài sản có giá trị (dây chuyền vàng, bông tai, túi xách) để tiếp cận cướp giật; theo dõi những người vừa rút tiền từ ngân hàng, trụ ATM, sau đó đến địa điểm thuận lợi (đường vắng, hoặc đến đường hẻm) thì tăng tốc áp sát giật túi đựng tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát; chặn đầu xe nạn nhân tại các tuyến đường vắng, dàn dựng các tình huống khác khác làm nạn nhân mất cảnh giác để đồng bọn giật tài sản sau đó bỏ chạy; nếu bị truy đuổi chúng dùng bình xịt hơi cay, thậm chí dùng hung khí để ngăn cản, gây nguy hiểm tính mạng cho nạn nhân.

Để bảo đảm an toàn tài sản, phòng ngừa với đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an huyện Ninh Phước khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn và các hộ dân chú ý một số vấn đề sau:

- Trước tiên là phải thường xuyên cập nhật các thông tin tình hình tội phạm, an ninh trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; nêu cao cảnh giác, “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” đối với tài sản của mình; tích lũy kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng ngừa, không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

- Đối với phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản: Người dân không nên để tài sản có giá trị trong túi xách hoặc nên cất ở trong cốp xe; khi nghe điện thoại cần dừng xe, chú ý quan sát trong quá trình nói chuyện điện thoại; hạn chế đeo trang sức có giá trị lớn khi ra đường, đặc biệt các tuyến đường thiếu ánh sáng, ít người qua lại.

- Đối với phòng, ngừa tội phạm trộm cắp tài sản:

+ Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là kiểm tra cửa sổ, cửa chính, cửa thông gió kịp thời tu sửa những chỗ bị hỏng, xuống cấp; lắp có thanh sắt chắn ngang đối với cửa thông gió; sử dụng các loại khóa chắc chắn mà các đối tượng không thể dùng các phương tiện thô sơ để cạy phá; nên làm tường rào ngăn chặn đối tượng leo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào nhà, khuyến khích trang bị hệ thống camera giám sát, chuông báo động chống trộm, gắn thiết bị định vị đối với xe mô tô, ô tô, sử dụng các loại khóa chuyên biệt để chống mất cắp.

+ Ban đêm trước khi đi ngủ phải để xe vào nhà không để ngoài sân, kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng, khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu; các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận, ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM; khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm, người thân trông coi (nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo... đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình).

+ Tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh, nắm rõ số điện thoại của Công an xã, thị trấn nơi cư trú để được hỗ trợ khi cần thiết, chú ý phát hiện các đối tượng lạ mặt, biểu hiện bất thường trong khu vực.

+ Các cơ quan, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm tra, gia cố hệ thống cửa, ổ khóa, tường rào, bố trí lực lượng bảo vệ, thường xuyên tuần tra, canh gác để bảo vệ tài sản, nhất là ngoài giờ hành chính và dịp lễ, Tết; nên lắp đặt hệ thống camera, báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao; tuyển dụng nhân viên bảo vệ cần chú ý lý lịch rõ ràng, nhân thân, đạo đức tốt.

+ Đối với người chăn nuôi gia súc, cần có chuồng trại gần nhà, có điều kiện trông coi, không thả rông gia súc qua đêm...

+ Đối với các công trình xây dựng phải có hàng rào bảo vệ, không nên để máy móc, vật liệu bừa bãi, phải có bảo vệ túc trực 24/24h, nên trang bị camera giám sát công trình.

+ Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn, nên trang bị hệ thống Camera giám sát từ nhiều hướng, trước khi đi ngủ phải kiểm tra

khóa cửa cẩn thận, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng, không nên để người thuê phòng giữ mỗi người chìa khóa cửa chính riêng mà chủ nhà tự quản lý hoặc bố trí người thân tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ; cần bố trí xích khóa xe cho khách thuê trọ và thường xuyên nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản không để xảy ra trộm cắp. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình ANTT và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú.

- Khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà, người dân không nên một mình chống trả lại đối tượng trộm, tránh trường hợp nhiều tên tội phạm mang hung khí nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe cho bà con nhân dân; do đó khi phát hiện nên bình tĩnh tìm các biện pháp để gọi báo Công an, người thân, hàng xóm để hỗ trợ từ bên ngoài vào. Ngoài ra cũng mong bà con nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản thì báo tin cho lực lượng Công an để xử lý.

- Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn, rất cần sự chung tay của mọi người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ý thức phòng, chống tội phạm; tố giác tội phạm để cùng đón Tết, vui xuân an toàn, hạnh phúc.

Khi phát hiện các đối tượng, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết (*Số điện thoại trực ban Công an huyện 0259.3864529*). Thường xuyên theo dõi trang fanpage “*Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước*”, chương trình an ninh, trật tự đề cập nhật tình hình ANTT tại địa phương./.

Nơi nhận:

- PV01 - Công an tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Trung tâm VH-TT& Truyền thanh huyện;
- Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn;
- Đ/c Trưởng CAH;
- Các đ/c Phó trưởng CAH;
- Các đội nghiệp vụ;
- Công an các xã, thị trấn;
- Các mô hình tự quản trên địa bàn (*Công an xã, thị trấn chuyên*);
- Lưu: VT, TH.



Thượng tá Hứa Minh Đình

